

Bàn "không" Singapore

Tác Giả: Ts. Phan H&u Tách

Thứ Hai, 16 Tháng 7 Năm 2012 08:18

Singapore là thành viên của Hiệp hội các nước ASEAN không chỉ để các công nhân là quốc gia có nền kinh tế phát triển mà còn để các đánh giá có mặt Chính phủ trong sách.



Singapore có nền kinh nghiệm chấp nhận những có hiệu quả. Tamnhin.net xin giới thiệu đến các giới nền kinh nghiệm của Singapore trong chấp nhận những.

1. Làm cho quan chức không dám tham nhũng.

Singapore khi mặt người để các tùy vào làm công chức, quan chức Chính phủ thì hàng tháng phải trích mặt phần tiền lương để gửi tiết kiệm. Thuế thu 5%, sau tăng dần. Người có chức vụ càng cao, thì phần trăm trích ra gửi tiết kiệm càng lớn, có thể lên tới vài chục phần trăm lương tháng. Số tiền này do Nhà nước quản lý. Bất kể công chức, quan chức nào phạm tội tham nhũng dù nhỏ mà có phải ra khỏi ngành công chức thì toàn bộ số tiền gửi tiết kiệm bị trưng thu. Quan chức càng to thì số tiền bị trưng thu càng lớn. Vì vậy, mặt quan chức khi nảy ý để tham nhũng đều phải tính toán: Nếu tham nhũng, nhận hối lộ mà y trăm, thậm chí cả ngàn đô mà bị tịch thu hàng chục ngàn đô, bị sống trong hoàn cảnh không lương bổng cho đến lúc chết thì mặt lợi nhuận để các. Vì thế, để đa số chức viên pháp không tham nhũng; quan chức cấp càng cao, lương càng nhiều càng sợ không dám tham nhũng.

2. Làm cho quan chức không thể tham nhũng.

Chính phủ Singapore quy định và thực hiện mặt năm công chức, viên chức, quan chức phải khai báo mặt tiền và Nhà nước về tài sản của bản thân hoặc của vợ (chồng) bao gồm: Tiền thu nhập, tiền gửi tiết kiệm, tiền chi phí, đất đai, ô tô, nhà cửa... Nhận tài sản tăng lên phải khai rõ nguồn gốc, cái gì không rõ nguồn gốc có thể coi là tham ô, tham nhũng. Nhà nước còn quy định: Quan chức Chính phủ không được phép nhận tiền; không được vay mặt khoản tiền lớn

Bản "không" Singapore

Tác Giả: Ts. Phan H&#u Tgch
Thứ Hai, 16 Tháng 7 Năm 2012 08:18

vät quá tgng ba tháng läng. Singapore có thä träng mua bán cä phiäu, nhäng quan chäc Chính phä muän mua cä phiäu phäi đäc lãnh đäo cä quan chä quän đäng ý và chä đäc phép mua cä phiäu cäa công ty trong näc. Väi cä phiäu cäa các công ty näc ngoài đang kinh doanh ở Singapore cũng đäc phép mua, nhäng väi đäu kiän các công ty đó không có quan hä läi ích väi Chính phä. Công chäc và quan chäc Chính phä không đäc phép đän các säng bäc, nhà chäa.

Luät Báo chí Singapore quy đänh nhäng đäu khoän nhäm chäng tham nhäng trong lĩnh väc này. Theo đó, các nhà báo, ký giä muän gäi bài viät cäa mình ra näc ngoài phäi qua täng biên täp xem xét. Khi đäc trä tiän nhuän bút, nhà báo đó phäi báo cáo väi cä quan chäc näng cäa Chính phä trong vòng 7 ngày kä tä khi nhän đäc tiän, v.v...

3. Làm cho quan chäc không cän tham nhäng.

Singapore có chä đä trä läng chänh läch khá cao giäa quan chäc cäp cao väi cäp thäp, väi công chäc và giäa công chäc väi nhân viên, công nhân. Thu nhäp thäp nhät là ngäi bäo mäu mäi tháng 400 đô la (Singapore). Nä công nhân läp ráp đän tä mäi tháng tä 600 đän 900 đô la. Công chäc cä quan chính phä tät cä đäu tät nghiäp đäi häc, läng khäi đäm khoäng 1.300 đô la. Cäp thä träng läng tháng tä 10.000 đô la đän 20.000 đô la. Thä täng läng tháng hän 40.000 đô la (thäi đäm năm 2000). Väi mäc läng nhä väy, quan chäc đä säng và chu cäp cho gia đänh mà không cän tham nhäng. Hän näa cách trä läng nhä väy công chäc và quan chäc Chính phä luôn có sä so sánh: Mình đäc trä läng cao hän ngäi lao đäng bình thäng rät nhiäu. Näu mình tham ô, tham nhäng näa thì là kä vô đäo lý, mät hät liäm, sä. Sä so sánh và tä vän đó đã làm cho quan chäc tä tiêu häy nhäng tham väng không trong sáng cäa mình.

4. Làm cho quan chäc không muän tham nhäng.

Ở Singapore muän tham nhäng mät thä gì đó, dù nhä cũng rät phiän hà. Ví dä, khi khách näc ngoài đän Singapore, näu hä muän täng các quan chäc näc chä nhà mät món quà đä cäm nän vä sä đón tiäp và thät chät mäi quan hä thì món quà đó phäi mang ý nghĩa văn hóa väi giá trä tiän không nhiäu. Món quà nào có giá trä 100 đô la Singapore trä lên là hä tä chäi hoäc phäi xin phép lãnh đäo cä quan, näu đäng ý mäi đäc nhän. Nhäng khi nhän räi läi phäi báo cáo väi lãnh đäo cä quan xem xét. Näu món quà đó có giá trä tiän quá mäc quy đänh và quan chäc đó vän muän nhän thì phäi näp tiän. Sä tiän näp thêm đäa vào tài khoän quä “näp phät” cäa Chính phä.

Chuyến kỳ nghỉ, một phái đoàn quan chức của Chính phủ Singapore được sang một nước để ký một hiệp định liên doanh sản xuất. Những thợ hiệp định này đem lợi nhuận ích cho mình, gửi cho nước chủ nhà đã tặng những món quà lưu niệm có giá trị cao cho quan chức đoàn Singapore. Bởi sự quá nhiệt thành của chủ nhà, họ không sao chịu được. Những công nghệ đến với các khi về nước là mang quà biếu này đến các quan khai báo, phải mua lợi và chuyển tiền vào tài khoản quỹ "nộp phạt" thì quỹ là phiến toái. Các đoàn đưa phải "đánh lòng" viết thư cảm ơn và gửi lợi quà sân bay trước khi trở về Singapore.

Nước ta đã trải qua 20 năm thực hiện đường lối đổi mới của Đảng, kinh tế - xã hội phát triển, đời sống nhân dân được cải thiện rõ rệt. Những thành tựu đã đạt được là quốc gia mà xã hội lên án và phát triển ngày càng tinh vi. Văn kiện Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ chín (khóa IX), cùng với việc khẳng định những thành tựu to lớn đã đạt được, cũng đã nghiêm khắc chỉ rõ: "Điêu làm cho nhân dân còn bất bình và lo lắng nhiều là tình trạng quan liêu, tham nhũng, lãng phí, những nhu cầu dân, suy thoái về tư tưởng, chính trị và phẩm chất, đạo đức, lối sống của một số cán bộ, đảng viên vẫn còn nghiêm trọng và khá phổ biến".

Đảng và Nhà nước ta đã có nhiều chủ trương, giải pháp và tích cực chủ động tham gia những. Trên diễn đàn Quốc hội, các cuộc đổi mới của Thủ tướng Chính phủ và báo chí đều khẳng định quy tắc tâm tuyên chiến và tham nhũng. Những điều này, hiện quỹ đem lợi còn hơn chủ.

Trông ngó mà nghĩ đến ta, có thể nói, cách làm của Singapore là gợi ý tốt để chúng ta suy ngẫm, vận dụng trong quá trình xây dựng "Luật chủ tham nhũng" của Nhà nước ta. Những biện pháp, những điều khoản điểu chủ nhà của Luật phải có tính bao quát, toàn diện và phải đúng với các chính sách, bộ phận tính khả thi. Chú trọng yếu tố kinh tế, sao cho tính ngăn chặn, phòng ngừa cao và tính nghiêm khắc, nghiêm minh trong xử lý vi phạm phải mạnh mẽ. Phải nghiêm túc và mục tiêu của việc chủ tham nhũng nên theo hướng: Làm cho quan chức không dám, không thể, không muốn và không cần tham nhũng mà Singapore đã làm có hiệu quả.